

# เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา เยี่ยมชมศูนย์

## พัฒนาองค์รู้ ความปลอดภัยสมเด็จพระเทพฯ สร้าง

### ภูมิคุ้มกันด้านความปลอดภัย



กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๖๐ พรรษา เพื่อปลูกจิตสำนึกและเป็นภูมิคุ้มกันด้านความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงาน โดยเฉพาะการสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษาที่จะเป็นกำลังก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมความปลอดภัยในการทำงาน กสร. ในฐานะหน่วยงานปฏิบัติได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องของการให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงานกับนักเรียน นักศึกษา การจัดกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกระดับได้นำแนวทางการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานไปปรับใช้ เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษารวมทั้งบุคลากรของสถานศึกษามีความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยที่ดี เป็นการสร้างเสริมการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้มีแหล่งเรียนรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างครบวงจร กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้จัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๖๐ พรรษา” เพื่อให้ นักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมทั้งผู้สนใจ ได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของอันตรายและความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน เป็นการปลูกจิตสำนึกและเป็นภูมิคุ้มกันด้านความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต ทั้งนี้ การจัดนิทรรศการของศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ฯ จะแบ่งเป็นสถานีย่อย ๑๑ สถานี เช่น สถานีการทำงานในที่อับอากาศ การทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร การทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย เป็นต้น ซึ่งผู้เข้าชมนิทรรศการจะได้รับประสบการณ์เสมือนได้ปฏิบัติงานในลักษณะงานนั้นจริง และสามารถประเมินความเสี่ยงและหาแนวทางในการป้องกันอันตรายจากการทำงานนั้นได้

อธิบดี กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งอยู่ที่ ชั้น ๓ อาคาร Smart Job Center กระทรวงแรงงาน ดินแดง กรุงเทพฯ ซึ่งนักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมทั้งผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ฟรีในวัน และเวลาราชการ ทั้งนี้ หากประสงค์เข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะสอบถามรายละเอียด

และจองเวลาเข้าชมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๕ ๐๕๔๒